



ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 073-631033,38 โทรสาร 073-631034

Email : cpt_1@ldd.go.th / www.pikunthong.com

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอเชิญเที่ยวชมงาน...

“ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ภูมิทรรศการ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๓

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ภูมิทรรศการ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริ ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ด้วยทรงตระหนักถึงพระราชภาระอันสำคัญ และด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทย ตามพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานไว้ ทั้งการ สืบสาน แนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และองค์ความรู้ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รักษา ได้จัดแสดงผลสำเร็จต่างๆ ไว้ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้เป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษา หาความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และต่อยอด โดยการนำองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปถ่ายทอดและขยายผลในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อให้มีการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย

๑. นิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด เรียนรู้วิถีใหม่” จัดแสดงการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระราชปณิธานมุ่งมั่น สืบสานรักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งด้านแหล่งน้ำ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับผู้มาเที่ยวชมงานและศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดนิทรรศการร่วม สืบสาน แนวพระราชดำริ ในด้านการศึกษา ทดลองวิจัยต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรักษา ผลงานการศึกษาทดลองวิจัยนี้ ได้รักษาไว้ในรูปแบบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อเป็นต้นแบบให้พี่น้องประชาชน และผู้สนใจ เข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และต่อยอด โดยการนำผลสำเร็จต่างๆ ของศูนย์ฯ ไปขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ต่างๆ อย่างเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โครงการพัฒนาพื้นที่พุ่มแกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบาละาะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ได้จัดแสดงผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤติ และโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส



ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.กะฉวนเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 073-631033,38 โทรสาร 073-631034
Email : cpt_1@ldd.go.th / www.pikunthong.com

๒. ชมนิทรรศการ “เปิดบ้านพ่อ เรียนรู้สู่ความพอเพียง” จำนวน ๑๐ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ “เกษตร ประณีต สู่วิถีพอเพียง เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” จุดที่ ๒ “แลพรุ – ชมเสมีด มนต์เสน่ห์พิกุลทอง” จุดที่ ๓ “ขยายผลองค์ความรู้ ตามพระราชดำริ สู่วิถีเกษตรกร” จุดที่ ๔ “เรียนรู้ ร่วมใจ ด้านภัยสุขภาพ” จุดที่ ๕ “ปศุสัตว์สืบสาน วิถีพอเพียงตาม พระราชดำริ” จุดที่ ๖ “หม่อนไหมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม” จุดที่ ๗ “พระราชดำริปาล์มน้ำมันสู่ไบโอดีเซล” จุดที่ ๘ “สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” จุดที่ ๙ “ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ สร้างองค์ความรู้ สู่เกษตรกร” และจุดที่ ๑๐ “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”

๓. กิจกรรม “ฝึกอบรมอาชีพ เสริมรายได้ สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อนำเอาองค์ความรู้จากการน้อมนำแนวพระราชดำริมาถ่ายทอดสู่เกษตรกร และผู้สนใจได้นำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ จำนวน ๑๕ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ ๑ การจัดทำสปูนมแพะ หลักสูตรที่ ๒ การทำข้าวมันไก่เบตงไก่เบตงสับ หลักสูตรที่ ๓ การทำไข่เค็ม หลักสูตรที่ ๔ การเพาะเห็ด ฟางกองเตี้ยในตะกร้า หลักสูตรที่ ๕ การเพาะเห็ดนางฟ้า หลักสูตรที่ ๖ การทำสปูเหลวล้างมือ หลักสูตรที่ ๗ การทำไบโอดีเซล อย่างง่าย หลักสูตรที่ ๘ การประกอบชุดปลูกผักยกแคร่อย่างง่าย หลักสูตรที่ ๙ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างง่าย หลักสูตรที่ ๑๐ การทำระบบน้ำแบบประหยัด (แอร์แวง) หลักสูตรที่ ๑๑ การทำปลานิลส้ม หลักสูตรที่ ๑๒ การทำปลาตุกร้า หลักสูตรที่ ๑๓ การเพาะพันธุ์ปลากัดเชิงพาณิชย์ หลักสูตรที่ ๑๔ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันยุง และหลักสูตรที่ ๑๕ การแปรรูปหม่อน ผลสด (น้ำ-แยมหม่อน) โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ ๒ ช่องทาง คือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสมัครได้ด้วยตนเองในช่วงการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ของทุกวัน

๔. การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ได้จัดให้เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้าน ต่างๆ ในพื้นที่ขยายผลการพัฒนา ประกอบด้วย พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ศูนย์สาขา พื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ และ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถของจังหวัดนราธิวาส นำผลผลิตทางการเกษตร จำพวกพืชผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูปนานาชนิด มาร่วมจำหน่ายตลอดงานรวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์โอท็อปมาจัด จำหน่ายเป็นของฝากที่ระลึกให้กับทุกท่าน

๕. การประกวดเกษตรกรต้นแบบการทำการเกษตรในบริเวณบ้าน จากการศึกษาผลศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยงานส่งเสริมและขยายผล ได้จัดทำโครงการประกวดเกษตรกรต้นแบบจากการขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ด้านการทำการเกษตรในบริเวณบ้านขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกร ต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นด้านการทำการเกษตรในบริเวณบ้านในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร และสามารถพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นเครือข่ายแหล่งความรู้แก่ ผู้ที่สนใจ สามารถกระจายองค์ความรู้ให้ราษฎรเข้าถึงง่ายมากขึ้น ทั้งนี้ได้เปิดรับสมัครเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลการพัฒนา ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประกอบด้วย พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ที่มีพระราชดำริ ให้ดำเนินการ



ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 073-631033,38 โทรสาร 073-631034
Email : cpt_1@ladd.go.th / www.pikunthong.com

๖. การประกวดผลผลิตทางการเกษตร จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรจากพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยกำหนดผลผลิต จำนวน ๓ ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ถั่วฝักยาว และกระเจี๊ยบเขียว

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอเชิญชวนทุกท่านที่ร่วมงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดุริยธรรมการ” ได้ในระหว่างวันที่ ๗ -๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ ๐๗๓-๖๓๑๐๓๓ / ๐๗๓-๖๓๑๐๓๔ โทรสาร ๐ ๗๓๖๓ ๑๐๓๔ Website : www.pikunthong.com Facebook : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ